

## 4 Thái Bình

## HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh nêu rõ: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét, quyết định đối với 16 tờ trình của UBND tỉnh, trong đó có 9 dự án xử lý cấp bách đê, kè, cống, 1 dự án đường giao thông khu công nghiệp; thông qua các tờ trình giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư công đối với các dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh; thông qua cơ chế hỗ trợ tổ tuần tra của huyện, thành phố và tổ tự quản tại các thôn, tổ dân phố, khu dân cư tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt cao điểm tháng 4 năm 2020; quy định miễn, giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn; phê duyệt chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư Khu kinh tế Thái Bình giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030; phê bô chi tiết nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020... Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, vì vậy Đoàn chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị các vấn đề theo thẩm quyền, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã thực

hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 do được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tiếp tục chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm 2020, kết quả bước đầu phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt cao điểm tháng 4 năm 2020; quy định miễn, giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn; phê duyệt chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư Khu kinh tế Thái Bình giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030; phê bô chi tiết nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020... Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, vì vậy Đoàn chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị các vấn đề theo thẩm quyền, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã thực

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 26/5, UBND tỉnh họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung: dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình; đề xuất phương án hỗ trợ khác cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp tại thu hồi từ 1.093m² trở lên các xã trên địa bàn thành phố Thái Bình. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh,

các thành viên UBND tỉnh, đại biểu một số sở, ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ mục đích, ý nghĩa, lý do và những căn cứ của pháp luật để sửa đổi, bổ sung một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Xem xét mức hỗ trợ khác cho hộ gia đình, cá nhân có các xã trên địa bàn thành phố Thái Bình bị thu hồi đất nông nghiệp phục vụ 11 dự án có diện tích thu hồi từ 1.093m² trở lên theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Thái Bình.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư

thực hiện nghiêm túc các chủ trương, dự án, công trình trọng điểm đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp; sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 bảo đảm thiết thực, hiệu quả; triển khai thực hiện việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 bảo đảm công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra tình trạng thực lợi chính sách... Các địa

phương chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong các bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp không khí thi đua sôi nổi để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa nghị quyết thành các quyết định, quy định, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy trình của pháp luật. Tăng cường

công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Thường trực HĐND, các ban và các đại biểu HĐND, các cấp ủy đảng, ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của các đơn vị, địa phương.

<p><b>18 NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP</b></p>
<p><b>1.</b> Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.</p>
<p><b>2.</b> Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.</p>
<p><b>3.</b> Nghị quyết về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư công đối với các dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh.</p>
<p><b>4.</b> Nghị quyết về việc hỗ trợ tổ tuần tra của huyện, thành phố và tổ tự quản tại các thôn, tổ dân phố, khu dân cư tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt cao điểm tháng 4 năm 2020.</p>
<p><b>5.</b> Nghị quyết về việc quy định miễn, giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.</p>
<p><b>6.</b> Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, tỉnh Thái Bình.</p>
<p><b>7.</b> Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách kè mỏ hàn số 3 tại vị trí K169+150 và gia cố mái kè phần hạ lưu kè Ngô Xá đoạn từ K169+150 đến K169+600 đê Hồng Hà II thuộc địa phận xã Nguyễn Xá, huyện Vũ Thư.</p>
<p><b>8.</b> Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đê hữu Trà Lý đoạn từ K13+000 đến K16+200.</p>
<p><b>9.</b> Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp các công trình hồ bờ chống sạt lở, bảo vệ các tuyến đê sông trong điểm tỉnh Thái Bình.</p>
<p><b>10.</b> Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách cống Hệ tại K16+150 đê Hữu Hóa, huyện Thái Thụy.</p>
<p><b>11.</b> Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bố trí ổn định dân cư cấp bách vùng thiên tai, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương và xã Đông Trà, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.</p>
<p><b>12.</b> Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách kè Đông Phú đoạn từ K18+010 đến K18+800, đê tả Trà Lý, huyện Đông Hưng.</p>
<p><b>13.</b> Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách cống Bông He tại K5+500 đê cửa sông Hồng, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.</p>
<p><b>14.</b> Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách cống Tám Cửa tại K21+540 đê biển số 6, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.</p>
<p><b>15.</b> Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách công trình nạo vét và kè sông Thống Nhất, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.</p>
<p><b>16.</b> Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vào nhà máy cơ khí thép Hoàng Đâu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Hoàng Đào và đường nội bộ khu đất thu hồi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển Neo - Neon Việt Nam, khu công nghiệp Gia Lễ, huyện Đông Hưng.</p>
<p><b>17.</b> Nghị quyết về việc ban hành Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030.</p>
<p><b>18.</b> Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn.</p>

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất nhằm bảo đảm phù hợp với quy định mới của pháp luật về đất đai, đảm đng yêu cầu thực tiễn cũng như bảo đảm quyền lợi chính đáng cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất. Thống nhất với những nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 14, Điều 24 và bài bỏ Điều 22 của Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh. Để bảo đảm tính thực, các bước quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên UBND tỉnh bổ phiếu cho ý kiến trước khi phê duyệt ban hành. 100% thành viên UBND tỉnh

thống nhất với các nội dung nhấn mạnh: Việc UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách khi nhà nước thu hồi đất nhằm bảo đảm phù hợp với quy định mới của pháp luật về đất đai, đảm đng yêu cầu thực tiễn cũng như bảo đảm quyền lợi chính đáng cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất. Thống nhất với những nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 14, Điều 24 và bài bỏ Điều 22 của Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND.

Về việc hỗ trợ khác cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi từ 1.093m² trở lên tại các xã trên địa bàn thành phố Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải sớm thực hiện do chính sách đất đai của Nhà nước thay đổi và nhằm hỗ trợ cho các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp ổn định cuộc sống. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các sở, ngành, UBND thành phố Thái Bình, UBND tỉnh đồng ý với mức hỗ trợ khác mà Sở Tài

nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thái Bình đề xuất. Đối tượng được hưởng hỗ trợ khác là hộ gia đình, cá nhân bị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND. Về việc hỗ trợ khác cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi từ 1.093m² trở lên tại các xã trên địa bàn thành phố Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải sớm thực hiện do chính sách đất đai của Nhà nước thay đổi và nhằm hỗ trợ cho các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp ổn định cuộc sống. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các sở, ngành, UBND thành phố Thái Bình, UBND tỉnh đồng ý với mức hỗ trợ khác mà Sở Tài

##### KHÁC ĐUÁN

đại biểu như: tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; kinh phí hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội do ngân sách trung ương bảo đảm, trong phân bổ lưu ý đến yếu tố đặc thù của từng đoàn; hợp nhất hai văn phòng là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Bên cạnh đó vẫn còn một số nội dung còn ý kiến khác nhau như về đoàn đại biểu Quốc hội; vị trí các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội,...

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp

thu, chính lý và tiến hành thảo luận trực tuyến một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Các đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận một số vấn đề như: áp dụng Luật Đầu tư và các luật có liên quan; chính sách về đầu tư kinh doanh; ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; việc cấm đầu tư kinh doanh dịch vụ đời nu; danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư; thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án...

tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn. Trung bình hàng năm, trường đào tạo gần 400 học sinh hệ trung cấp chính quy và trên 1.000 học sinh hệ sơ cấp kỹ thuật nông nghiệp...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình tập trung lãnh đạo nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học; từng bước mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tăng số lượng tuyển sinh, xây dựng nhà trường trở thành địa chỉ tin cậy đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành nông nghiệp trọng điểm của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Hồng.

### Thứ tư, ngày 27 tháng 5 năm 2020

## GIỚI THIỆU 4 GIỐNG LÚA...

(*Tiếp theo trang 1*)

đạt trên 50 tạ/ha, nhiều triển vọng thay thế giống Bắc thom 7), QS88 (năng suất trung bình vụ mùa đạt 65 - 70 tạ/ha), LP5 (năng suất trung bình vụ mùa đạt 65 - 70 tạ/ha); giống lúa thuần năng suất KD88 (năng suất trung bình vụ mùa đạt 65 - 70 tạ/ha).

Qua khảo nghiệm, đây đều là những giống lúa chưa có biểu hiện nhiễm hoặc nhiễm nhẹ với bệnh bạc lá - loại bệnh thường phát sinh, gây hại ở vụ mùa; thời gian sinh trưởng ở vụ mùa từ 105 - 115 ngày; cơm mềm, dẻo, phù hợp với thị hiếu người dân.

## TIỀN HẢI...

(*Tiếp theo trang 1*)

treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Việc trang trí, khánh tiết bảo đảm yêu cầu trang nghiêm, thống nhất, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, theo đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng. Trong đó, trang trí 3 cụm cờ động lớn tại cửa ngõ vào huyện, tương dài 14/10, sân vận động; treo 300 hồng kỳ, 50 cờ phướn. Triển khai trưng bày 10 tập là thể hiện bằng hình ảnh phong ảnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện còn xây dựng kịch bản chương trình văn nghệ tại lễ khai mạc Đại hội; xây dựng kế hoạch tổ chức giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn chào mừng thành công Đại hội.

## CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

571.000 khẩu trang, 2 máy thở, 10 máy monitor, 1.500 bộ xét nghiệm Covid-19, 1.050 bộ quần áo bảo hộ y tế, 50 chậu rửa tay... cùng nhiều hiện vật khác với tổng trị giá hơn 11,7 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận tiền mặt và hiện vật của các tập thể, cá nhân và các doanh nghiệp, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phân bổ 5 tấn gạo cho Trường Đại học Thái Bình và Trung đoàn 568; mua 198 chiếc quạt trị giá hơn 65 triệu đồng cho các khu cách ly trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ tỉnh vẫn tiếp tục đón nhận sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Toàn bộ sự ủng hộ sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời bảo đảm an toàn, minh bạch, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn hỗ trợ.

## Thống nhất tổ chức Đại hội bất thường

## Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh

Sáng ngày 26/5, Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Đại hội bất thường Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Với hình thức lấy ý kiến bằng phiếu, 30/31 đại biểu trong Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội bất thường Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua báo cáo kết quả 2 năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội; điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ những năm còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội cũng sẽ thảo luận, thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội, đổi tên Hội từ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình thành Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Bình.

Đại hội bất thường Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh dự kiến diễn ra ngày 19/6/2020.

**THU HOÀI**

## Mổ lấy dị vật trong bụng bé gái 23 tháng tuổi

Tối ngày 22/5, Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận bệnh nhân 23 tháng tuổi, quê xã Thủy Hưng (Thái Thụy) trong tình trạng sốt, đi ngoài nhiều lần. Các bác sĩ đã khám và thực hiện chụp cắt lớp vi tính phát hiện thấy có dị vật áp xe vùng hạ vị, sát trực tràng. Bệnh nhân được chỉ định mổ nội soi gấp đi vật. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được chuyển đến Khoa Ngoại - Chấn thương. Tại đây, các bác sĩ đã thực hiện gây mê hồi sức, mổ cấp cứu và gấp đi vật ra ngoài. Dị vật là 2 chiếc tằm, 1 chiếc dài 3cm và 1 chiếc dài khoảng 1cm.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đức Thành, Trưởng khoa Ngoại - Chấn thương, Bệnh viện Nhi Thái Bình, rất may là dị vật được gặp ra kịp thời, nếu để lâu sẽ dẫn tới nhiễm khuẩn huyết và viêm phúc mạc, gây nguy hiểm đến tính mạng. Từ sự việc trên, Bệnh viện Nhi Thái Bình khuyến cáo các bậc phụ huynh cần cần trọng khi trông trẻ, thường xuyên chú ý, theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ. Khi thấy trẻ có dấu hiệu bất thường nên đưa các bé đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

**HOÀNG LANH**

## Toạ đàm về các biện pháp diệt chuột bảo vệ sản xuất

Sáng ngày 26/5, tại xã Phúc Thành, Công ty TNHH Thương mại và Kiểm soát côn trùng Việt Nam phối hợp với UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tọa đàm các biện pháp diệt chuột bảo vệ sản xuất. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo doanh nghiệp, một số HTX SXKD DVNN và nông dân xã Phúc Thành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi làm rõ đặc tính sinh học, mối nguy hại của loài chuột đối với sản xuất, sinh hoạt, sức khỏe con người và các biện pháp diệt chuột đang được áp dụng hiện nay. Theo Trâm Trông trợ và Bảo vệ thực vật huyện Vũ Thư, những năm qua, chuột đã gây thiệt hại không nhỏ cho sản xuất lúa và hoa màu của nông dân. Riêng năm 2019, mặc dù đã sử dụng 1.150kg thuốc diệt chuột và phát động nông dân sử dụng các biện pháp đánh, bắt, diệt chuột nhưng toàn huyện vẫn có hơn 1.000ha lúa và hoa màu bị chuột gây hại dẫn đến giảm năng suất và thất thu cuối vụ. Vụ xuân năm 2020, Vũ Thư có 2 xã (Phúc Thành, Song Lãng) ký hợp đồng dịch vụ diệt chuột với Công ty TNHH Thương mại và Kiểm soát côn trùng Việt Nam bảo vệ gần 500ha lúa. Đến nay, qua nghiệm thu tại 2 xã, tỷ lệ diện tích lúa bị chuột gây hại chỉ ở mức 1%. Bà con nông dân và các HTX SXKD DVNN đều đánh giá dịch vụ diệt chuột của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao, giảm chi phí nhân công, tiến mua nilon quây ruộng và hạn chế thiệt hại do chuột gây ra.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư thống nhất cho rằng việc các HTX ký kết hợp đồng dịch vụ diệt chuột với doanh nghiệp trong vụ sản xuất tiếp theo. UBND huyện sẽ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ, đồng viên các địa phương đẩy mạnh việc diệt chuột giúp nông dân bảo vệ mùa màng và tránh tình trạng bà con bỏ ruộng hoang vì chuột gây hại.

**HÀ THANH**

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG